



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 17 tháng 2 năm 2021

Đến: Các bên liên quan ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Chủ đề: Chuyển đổi iLearn thành Workday

Thông điệp này là để thông báo đến tất cả đối tác và các bên liên quan của Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (ODDS), bao gồm các cơ quan quản lý hồ sơ và các nhà cung cấp dịch vụ, rằng Bộ Dịch vụ Hành chính (Department of Administrative Services - DAS) đang chuyển đổi thành Workday Learning từ iLearn Oregon, với ngày dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 6, 2021.

Điều này có nghĩa là tất cả các chương trình đào tạo bắt buộc bởi ODDS và Bộ Xã hội Oregon (Oregon Department of Human Services), bao gồm các năng lực cốt lõi, sẽ có trong diễn đàn Workday Learning thay cho iLearn. Chúng tôi muốn thông báo đến các cơ quan quản lý hồ sơ, các nhà cung cấp dịch vụ và các bên liên quan khác ngay bây giờ vì thế quý vị có thể bắt đầu chuẩn bị.

ODDS vẫn đang tìm hiểu nhiều hơn về cách làm thế nào để việc chuyển đổi này thực hiện được, và liệu nó sẽ tác động đến các nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan quản lý hồ sơ của chúng ta như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho quý vị với các nguồn lực/thông tin hỗ trợ khi chúng tôi tìm hiểu được.

Hiện giờ, điều mà chúng tôi yêu cầu quý vị là hãy bắt đầu quá trình này bằng cách lưu trữ tất cả các thông tin đào tạo hiện có trong iLearn của quý vị. ODDS được biết rằng Bảng điểm đào tạo (Training Transcripts) trong iLearn có lẽ không được chuyển qua Workday. Điều quan trọng là tất cả

các nhà cung cấp dịch vụ và CME đều lưu Bảng điểm đào tạo bắt buộc của quý vị để làm hồ sơ nhân sự cho quý vị và cho từng nhân viên thành viên. Chúng tôi có đính kèm hướng dẫn cách thức lưu trữ bảng điểm đào tạo của quý vị trên iLearn.

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về việc chuyển đổi hệ thống quản lý đào tạo sang Workday Learning, vui lòng tham khảo thông tin trên [trang web dự án LMSRP](#). Vui lòng cũng theo dõi truyền thông từ ODDS khi chúng tôi tìm hiểu được nhiều thông tin hơn.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS được đăng tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OrebODDS và [tìm hiểu trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể bấm số 711 (đường dây dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật phát âm).